

วิทยุสื่อสาร

ความเร่งด่วน ที่ บร ๐๐๒๑/ว ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕:๒๐ น.
จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอ ทุกอำเภอ
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

ข้อความ

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศใน ๗ วันข้างหน้า (๑๘-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖) ว่าคลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ประกอบกับในช่วงวันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว อุณหภูมิจะลดลงอีก ๓-๕ องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริเวณความกดอากาศสูงมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงทำให้มีอากาศหนาวเย็นต่อไป และมีหมอกหลายพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ อากาศหนาวและมีหมอกบางในตอนเช้าก็มีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓.๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๒ องศาเซลเซียส

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะอากาศหนาวเย็น จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ส่วนราชการ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูงและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบเกี่ยวกับภัย อันเกิดจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ชมสททกรมเกษตรของเกษตรกร ให้เตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ นุ่งห่มเสื้อผ้าสร้างความอบอุ่น ให้เพียงพอแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยง รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินบ้านเรือนจากแรงลม ในระยะนี้(๑๘-๒๒ ธ.ค. ๕๖) โดยประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและ เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวีท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่ อย่างรวดเร็ว ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำหรับประชาชนที่ก่อกองไฟเพื่อคลายความหนาวเย็น ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยไว้ด้วยและ ระมัดระวังการใช้เส้นทางสัญจรไป มาบริเวณที่มีหมอกหนาให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

๒. ดำเนินตามขั้นตอนของแผนป้องกันภัยฯ ของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

๓. หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและให้รายงานสถานการณ์ ให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ทางโทรศัพท์/ โทรสาร หมายเลข ๐๔๔๖๖ ๖๕๕๖-๙ และรายงานทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

(นายไชยวัฒน์ พันจันทร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์